
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์  

(DLD Co-ordinator :DLD-C)สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งที่ 5/2566 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 

เวลา 09.30 น 

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

...................................................................... 
ผู้มาประชุม 
 1. นายณรงค์  ม่วงไหมทอง   ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธาน 

2. นายสายชล  วิริยะอัตตสมบัติ    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 
3. นางสาวลักขณา  นิภาวงศ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
4. นางสาวฉัตรสุดา  ชุมเกษียร     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

 5. นางสาวยุพาพร  นักบุญ    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นายศิริยานนท์  ดอกผึ้ง    หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
7. นายนายทรงสิทธิ์  บู่บาง   ปศุสัตว์อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 

/รก.ปศุสัตว์อำเภอคลองเขื่อน 
8. นายสุรัตน์  อุรัมภรณ์     ปศุสัตว์อำเภอบางคล้า 
9.นายนพปฎล  สุวรรณมาโจ   ปศุสัตว์อำเภอบางปะกง 
10.นายแก่นธัญญพัฒน์  ดอกสันเทียะ  ปศุสัตว์อำเภอบ้านโพธิ์ 
11. นายชัชชวาล  สืบซึ้ง    ปศุสัตว์อำเภอพนมสารคาม  
12. นายสุพจน์  พวงศรี    ปศุสัตว์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
      /รก.ปศุสัตว์อำเภอราชสาส์น 
13. นายธนู  บุญเจริญ    ปศุสัตว์อำเภอแปลงยาว 
14.นายกฤษณะ  เกาะแก้ว   ปศุสัตว์อำเภอท่าตะเกียบ 
15. นายธนาพิชญ์  ธรรมธ ี   (แทน)ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา 
16.นายเสน่ห์  นัยเนตร    ประธานสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด 
17. นายธเนศ  โพธิ์ทอง    นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ 
18.นางสาวนันทรัตน์  รัตนถิตะกุล  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  
19. นางสาวอินทุกานต์  พลมณี   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 20. นางสาวจตุรพร  เจียดำรง   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
21.นางสาวณัฐชา  ริยะกุล   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
22. นางสาวเทพรส  เปริณะพันธ์   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
23. นางสาวกัลยา  มนต์วัฒนชัย   นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ) 
1. นายกมล  ยกย่อง    รก.ปศุสัตว์อำเภอสนามชัยเขต 
2. นายภัคภณ  เจรีรัตน ์    หัวหน้างานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาฯเขาหินซ้อนฯ 
 
 
 
 

/ผู้เข้าร่วม... 



ผู้เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) 
1. นางสาวสรรทยา  อินทจินดา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
2. นายสัตวแพทย์ทรงวุฒิ เวชบุญสุข (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ชลบุรี 
3. นางสาวเรืองรอง  ชาติเพชร  (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี 
4. นายปริญญา  หงส์ตระกูลชัย  (แทน) ผู้อำนวยศูนย์การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
5. นายณฐกร  สำราญรื่น   (แทน) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก 
6. นายจอมพงษ์  ชูทับทิม  ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธาน : (ปศุสัตว์จังหวัด) สำหรับวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน              
DLD-C ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งจัดประชุม ณ สำนักงานปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา และ ในระบบออนไลน์ 
(ZOOM) ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมประชุมในวันนี้ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบคือ  
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ 
วัดโสธรวราราม วรวิหาร โดยพระราชภาวนาพิธาน เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม พร้อมด้วยคณะ
สงฆ์ พุทธศาสนิกชน และหน่วยงานราชการ ได้ร่วมกันจัดพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช จำนวน 99 ตัว โดยได้มอบให้เกษตรกรในพ้ืนที่ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีเงื่อนไขท่ีทางวัดเป็นผู้กำหนด และพิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบ  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 30พฤษภาคม 2566 

เลขาคณะทำงาน : (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา         
ได้จัดทำรายงานการประชุม DLD-C ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566ฝ่ายเลขาฯ 
จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมฯ หากที่ประชุมมีหน่วยงานใด
มีความประสงค์ขอแก้ไขรายงานการประชุม สามารถแจ้งฝ่ายเลขาฯ เพ่ือดำเนินการแก้ไขได้ 

มติที่ประชุม : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือทราบ 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) การขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ 3.1 โครงการฟาร์มโคเนื้อเพ่ิม
รายได้ กิจกรรมตั้งฟาร์มเครือข่าย 10 ฟาร์ม/เจ้าหน้าที่ 1 ราย ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สัตว์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

คณะทำงาน :(กลุ่มพัฒนาสุภาพสัตว์) เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน โครงการฟาร์มโคเนื้อเพ่ิม
รายได้ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียม 2 ท่าน จำนวน 2 หน่วย 
คือหน่วยผสมเทียมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และหน่วยผสมเทียมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว โดยมี
ผลงานประจำเดือน มิถุนายน 2566 คือ เกษตรกรหน่วยละ 10 ราย จำนวน 2 หน่วย รวม
เป็น 20 ราย ตามเป้าหมาย ในเดือนมิถุนายนนี้ มีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมได้เข้าไปประชุมชี้แจงขอ
ความร่วมมือเกษตรกร พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เกษตรกร และจัดส่งรายงานตามตัวชี้วัดให้ทาง
ศูนย์ฯ ต่อไป ในส่วนเรื่องการตรวจโรคบลู เซลโลซิส จะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม                       
ขอตรวจเช็คจำนวน และกลุ่มเป้าหมาย ประสาน ศวพ.ชลบุรี สามารถรับตัวอย่างได้เมื่อใด และ 

 /มีแอนติเจน... 



 มีแอนติเจนเพียงพอหรือไม่สำหรับตรวจโครงการนี้ เรื่องของการเฝ้าระวังโรค การตรวจเยี่ยมถือ
เป็นการเฝ้าระวังโรค และจะทำแบบฟอร์มแบบเดียวกับ สคบ.เรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดฟาร์ม
โคเนื้อ แผนงานเดือนกรกฎาคม มีเจ้าหน้าที่ 2 ท่านจะเข้าไปบริการตรวจเยี่ยมให้บริการผสม
เทียม ให้คำแนะนำการยื่นขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม 
(GFM) แก่เกษตรกร การเฝ้าระวังโรคระบาด และการทดสอบโรคบลูเซลโลซิส สำหรับข้อมูล
โครงการฟาร์มเครือข่ายเดือนมิถุนายนมีเพียงเท่านี้ 

คณะทำงาน :(ประธานสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด) ขอสอบถามในเรื่องของการผสมเทียมโค  
จะผสมเทียมเฉพาะฟาร์มที่ทางปศุสัตว์ไปขยายไว้หรือผสมเทียมให้กับเกษตรกรโดยทั่วไป ขอ
สอบถามเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรามีเครือข่ายเลี้ยงโค หากสอบถามมาจะได้อธิบายได้ 

คณะทำงาน :(กลุ่มพัฒนาสุภาพสัตว์) ตามโครงการฟาร์มโคเนื้อเพ่ิมรายได้จังหวัดมีหน่วยผสมเทียม 2 หน่วย
ในการให้บริการประชาชนทั่วไป แต่โครงการนี้เป็นโครงการพิเศษจัดให้เกษตรกรมีการพัฒนา
ตนเอง และเก็บข้อมูลมากขึ้น ปีงบประมาณ 2566 จึงเริ่มนำร่องโครงการจากหน่วยผสมเทียม 
หากประสบความสำเร็จ มีการเพ่ิมรายได้และลดระยะเวลาการท้องว่างลง จะมีการขยายฟาร์ม
เครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น แต่การบริการขณะนี้ยังให้บริการเกษตรกรนอกจาก 20 ฟาร์มนี้เช่นเดิม 
ขอให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนของหน่วยผสมเทียมไว้ด้วย และหากมีเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจาก
หน่วยผสมเทียมของจังหวัดสามารถแจ้งอาสาสมัครผสมเทียมได้ โดยทางศูนย์ผสมเทียมได้
สนับสนุนอุปกรณ์ น้ำเชื้อ และไนโตรเจนเหลว ของกรมปศุสัตว์ ที่อำเภอท่าตะเกียบ ในส่วนของ
อำเภอพนมสารคาม มีหน่วยทหารพัฒนาให้การสนับสนุนเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกัน หัวข้อ 3.2 
เรื่องการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ ผลการดำเนินงานเดือน
มิถุนายน เป็นการบูรณาการร่วมกับด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา เรื่องการเฝ้าระวังการลักลอบการ
เคลื่อนย้ายซากสัตว์มาเก็บที่ห้องเย็นที่พักซากสัตว์ โดยในส่วนนี้ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทราจะ
เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ ส่วนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรายงาน
ผลงานเดือนพฤษภาคมในเดือนมิถุนายน คือ ในวันที่ 30 พฤษภาคม  ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา เข้าดำเนินการใช้อำนาจตามกฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์ 
พบว่ามีการเคลื่อนย้ายกระบือ ม้า กวาง แพะ แกะ นกกระจอกเทศ และนกอีมูสัตว์โดยไม่มี
ใบอนุญาตเข้ามาในพื้นที่ มีความผิดตามมาตรตรา 34 วรรค 1 ฐานความผิดนำสัตว์หรือซากสัตว์
ตามมาตรตรา 34 ไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืนโดยไม่มีใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง 
ต้องระวางโทษตามมาตรตรา 71 จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ โดยมีการเปรียบเทียบปรับเงิน จำนวน 5,000 บาท ซึ่งผู้กระทำความผิดรับทราบและ
ยินยอมเปรียบเทียบความผิดแล้ว คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามมาตรตรา 37 แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ได้กักสัตว์ทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบสุขภาพ และเฝ้าระวังโรคระบาดเป็น
ระยะเวลา 30 วัน ส่วนแผนการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม มีการบูรณาการร่วมกับด่านกักกันสัตว์
ฉะเชิงเทรา เรื่องการเฝ้าระวังการกระทำความผิดด้านการลักลอบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ และตรวจ
สถานพยาบาลสัตว์ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 ตามเป้าหมายคือ 2 แห่ง/
เดือน 

ประธาน : (ปศุสัตว์จังหวัด) ขอขอบคุณกลุ่มพัฒนาสุภาพสัตว์ ที่ประชุมจะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงาน
นโยบายในส่วนของงานพัฒนาสุภาพสัตว์ หรือไม่ ถ้าไม่มีดำเนินการต่อในวาระ หัวข้อ 3.3 
การบูรณาการบริหารจัดการแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล          
ขอเชิญกลุ่มยุทธฯ 

/เลขาคณะทำงาน...   



เลขาคณะทำงาน : (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ )เรียนท่านประธานและคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ทุกท่าน เรื่องการบูรณาการบริหารจัดการแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล เป็นหัวข้อที่กรมปศุสัตว์กำหนดในการ
จัดทำแผน ฉะเชิงเทราจัดทำทั้งหมด 5 แผน แผนงานนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน
อ่ืน คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ มีหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนตำบล องค์การบริการส่วนจังหวัด หรือเทศบาล จึงได้หยิบยกมาให้สอดคล้องกับแนวทาง
ขับเคลื่อนนโยบายของกรม และโครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธี e-learning เพ่ือเป็นการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงขอเรียนที่ประชุมทราบ 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) ขอเชิญกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ หัวข้อ 3.4 ผลการติดตามการจัดทำสัญญา
ซื้อขายและการส่งนมโรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2566 

คณะทำงาน : (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)เรียนท่านประธานและคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายกรมปศุสัตว์ทุกท่าน เรื่องผลการติดตามการจัดทำสัญญาซื้อขายและการส่งนมโรงเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ขอนำเรียนในส่วนของการปฏิบัติงาน คือ การติดตามอาหารเสริม
นมโรงเรียน เบื้องต้นได้ติดตามในส่วนของการจัดทำสัญญาซื้อขาย และเรื่องการจัดส่งนมของ
ภาคเรียนที่ 1 ปี 2566 ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีการทำสัญญาและจัดส่งนมครบ 
100% เรียบร้อยแล้ว โดยจังหวัดฉะเชิงเทรามีหน่วยจัดซื้อทั้งหมด 132 แห่ง มีโรงเรียนที่
จะต้องได้รับนมทั้งหมด 573 โรงเรียน มีนักเรียนที่จะต้องได้รับนมทั้งหมด 76,471 ราย โดย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้สั่งการให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการตรวจติดตามในส่วนของ
การจัดส่งนมโรงเรียน อย่างน้อยอำเภอละ 4 โรงเรียน ตรวจคุณภาพน้ำนม และการเก็บรักษา
ถูกต้องหรือไม่ จะรายงานความคืบหน้าและสรุปผลต่อไปหัวข้อ 3.5 เรื่องการตรวจสอบและเฝ้า
ระวังการขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาตในร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ สืบเนื่องจากทางองค์การอาหาร
และยา ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่กรมปศุสัตว์ ให้ช่วยตรวจสอบและเฝ้าระวังการขายยา
โดยไม่ได้รับอนุญาตในร้านขายอาหารสัตว์ เนื่องจากทาง อย. ได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
มากขึ้น  อาจทำให้ส่ งผลกระทบต่อประชาชน โดยสำนักงานปศุสัตว์จั งหวัดได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ร้านขายอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ทราบ ในเรื่องของการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติยา อันดับแรกหากมีความประสงค์จะขายยา ต้องไปแจ้งความประสงค์ที่จะขาย
ยาสัตว์ ที่ อย. ประจำจังหวัดคือที่สำนักงานสาธารณสุข ทั้งนี้หากได้รับใบอนุญาตขายยาแล้ว
จะต้องขายยาที่มีทะเบียน นอกจากการประชาสัมพันธ์แล้วจะประสานกับด่านกักกันสัตว์
ฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังตามร้านขายอาหารและขายยาสัตว์ต่อไป และเรื่องการ
ตรวจสอบปริมาณการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ของฟาร์มพ่อแม่และปู่ย่าพันธุ์ โดยได้รับการประสานงานให้
ตรวจสอบฟาร์มไก่พันธุ์ ชนิดไก่ไข่ ซึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรามีทั้งหมด 3 ฟาร์ม มีแผนในการ
ตรวจสอบทั้งหมด 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566 และรายงานให้สำนักงาน       
ปศุสัตว์เขตทราบทุกเดือน  

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ฯ มีเพ่ิมเติมข้อมูลหรือไม่ 

คณะทำงาน : (สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่) ไม่มี 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) ขอเชิญกลุ่มส่งเสริมฯ หัวข้อ 3.6 โครงการขยายพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 
50,000ไร่ เพ่ือลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

/คณะทำงาน...  



คณะทำงาน : (กลุ่มส่งเสริมฯ)เรียนท่านประธานและคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ทุก
ท่าน เรื่องโครงการขยายพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50 ,000ไร่ เพ่ือลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ 
พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เบื้องต้นได้ดำเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ เมล็ดกระถิน และถั่ว
คาวาเคตให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพ้ืนที่นำส่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว และ
ติดตามการนำไปใช้บางส่วน แต่ในบางพ้ืนที่ยังทำการปลูกไม่ได้เนื่องจากยังขาดแคลนน้ำที่ใช้ใน
การเพาะปลูก รายละเอียด ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 และ เรื่องโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 มีหนังสือแจ้งจาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จะจัดงานในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่อำเภอราชสาส์น
มีกิจกรรมร่วมดำเนินการ ทำหมันสุนัข - แมว , ให้ความรู้ด้านอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ โดยท่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา อยากให้จัดนิทรรศการมีชีวิตด้วย ท่านปศุสัตว์จังหวัดแนะนำ
ให้จัดนิทรรศการมีชีวิตด้านพืชอาหารสัตว์ การพัฒนาพันธุ์สัตว์ เกี่ยวข้องกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
สัตว์ปีก และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว จึงขอเชิญชวนร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต 
ตามวันดังกล่าว  

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) เนื่องจากการจัดคลินิกเกษตรฯครั้งนี้ ตรงกับวันประสูติของในหลวงรัชกาล             
ที่ 10 จึงถือเป็นการจัดครั้งใหญ่ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราโดยท่านประธาน ได้ให้นโยบายการ          
จัดงานควรมีลักษณะของการสาธิต การแสดงส่วนของนิทรรศการมีชีวิตด้วย จึงขอหารือ          
กับศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกซึ่งมีการเปิดให้เกษตรกรจองและสามารถซื้อพันธุ์สัตว์ปีกได้          
หากทางศูนย์ฯพร้อมที่จะนำพันธุ์เป็ดบางปะกง หรือพันธุ์สัตว์ปีกอ่ืนๆ มาจัดแสดง และเปิดให้
เกษตรกรสามารถจองพันธุ์สัตว์ และไปติดต่อขอซื้อที่ศูนย์ฯได้ ทางศูนย์ฯมีข้อคิดเห็นเช่นไร 

คณะทำงาน :(ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก) ขอปรึกษาท่าน ผอ.ศูนย์ฯก่อนและจะแจ้งอีกครั้ง 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) หัวข้อ 3.7 ขอเชิญศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก มีเรื่อง
แจ้งที่ประชุมทราบ หรือไม่ 

คณะทำงาน : (ศวพ.ภาคตะวันออก ชลบุรี) ยังไม่มีเรื่องนำเรียนที่ประชุมทราบ 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด)ขอขอบคุณ ศวพ.ภาคตะวันออก ชลบุรี และขอเชิญหัวข้อ 3.8 ศูนย์วิจัยการ
ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี  

 

/คณะทำงาน...  



คณะทำงาน : (ศผท.ชลบุรี)เรียน ท่านประธานและคณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ทุก
ท่าน ขอติดตามงานโครงการฟาร์มโคเนื้อเพ่ิมรายได้  โดยศูนย์ได้แจ้งแผนงานไปยังกลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์แล้ว ในส่วนของการออกปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มเครือข่ายของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ทางจังหวัดกำหนดวันและสามารถแจ้งแผนให้ทางศูนย์ฯทราบว่าต้องการ
ให้ศูนย์ช่วยแก้ไขฟาร์มเครือข่ายที่ใดบ้าง ศูนย์ฯยินดีที่จะเข้าร่วมดำเนินการ 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) ขอขอบคุณศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯชลบุรี ลำดับถัดไปขอเชิญหัวข้อ 3.9
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี  

คณะทำงาน : (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี )ส่วนของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี                  
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องฟาร์มเครือข่ายในการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ ในมูร่าห์ฟาร์มซึ่งมีความประสงค์ใช้โปรแกรม E-BREEING ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ทางศูนย์ฯจะเข้าไปดำเนินการให้คำแนะนำ และจะแจ้งทางจังหวัดให้ทราบอีกครั้ง เพ่ือเข้าร่วม
ตรวจเยี่ยม จึงขอนำเรียนที่ประชุมทราบ 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด)ทางจังหวัดยินดี ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี และขอเชิญ
หัวข้อ 3.10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก  

คณะทำงาน : (ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก)สืบเนื่องจากการประชุมเดือนมิถุนายน ศูนย์ฯได้เข้าตรวจเยี่ยม
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ในพ้ืนที่อำเภอบางปะกงจำนวน 3 ฟาร์ม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2566 ผลการตรวจเยี่ยมเรียบร้อยดี และมีผู้สมัครเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีชนิดสัตว์ปีก รายใหม่ 
จำนวน 1 ราย โดยเกษตรกรยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กับกรมปศุสัตว์ จึงแนะนำ
ให้ขึ้นทะเบียนก่อน จึงจะเข้าร่วมตรวจประเมินอีกครั้ง 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก และขอเชิญหัวข้อ 3.11 ศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว   

คณะทำงาน : (ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว)เรียน ท่านประธานและคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ทุกท่าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว มีเรื่องแจ้งให้ทราบ คือ
โครงการขยายพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50 ,000ไร่ ที่เกษตรกรยังไม่ได้รับท่อนพันธุ์ จะมี               
หญ้าแพงโกล่า 37 ราย หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 19 ราย ขอให้จังหวัดประสานขอรับท่อนพันธุ์ได้ 
เพราะทางศูนย์ฯมีท่อนพันธุ์พร้อมแล้ว 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว และขอเชิญหัวข้อ 3.12
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานปศุสัตว์ 

เลขาคณะทำงาน : (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ                
ติดภารกิจ 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) ขอเชิญหัวข้อ 3.13 ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา 

คณะทำงาน : (ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา) ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด            
เข้าตรวจสอบห้องเย็นในพ้ืนที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอเมือง และอำเภอบางปะกง 
รวมทั้งหมด 8 ห้องเย็น ได้แก่โรงฆ่าสัตว์นิดาบีฟ , ศูนย์กระจายสินค้า ซีพีเอฟ , บริษัทยาโภค
ทรัพย์ , บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด สาขาฉะเชิงเทรา , บริษัท พี88 จำกัด , บริษัท JWD แปซิฟิก จำกัด  
บริษัท D&P จำกัด และ บริษัท NAD จำกัด ผลการดำเนินการไม่พบผู้กระทำความผิดตาม 

 

/พระราชบัญญัติ... 



พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ และด่านเฝ้าระวังการลักลอบย้ายสัตว์ และซากสัตว์                 
ผิดกฎหมายตลอดเวลา มีการลาดตะเวนและตั้งด่าน สำหรับ Action Plan เดือนกรกฎาคม มี
แผนร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดในการพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันโรค FMD ตามพ้ืนที่สนามวัวชน 
ตลาดนัดค้าสัตว์ คอกพักสัตว์ โรงฆ่าโค-กระบือ จะประสานทางกลุ่มสุขภาพสัตว์ ต่อไป และ         
มีการตรวจสอบไก่ไข่พันธุ์ในฟาร์มพ่อแม่ปู่ย่าพันธุ์ จะประสารทางกลุ่มพัฒนาสินค้าฯ ต่อไป 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด)ขอขอบคุณ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา เรื่องการบูรณาการในส่วนของการ            
พ่นยาฆ่าเชื้อในเดือนกรกฎาคม เพ่ือทำลายเชื้อโรค ทั้งกิจกรรมไข้หวัดนก หรือกิจกรรมปากและ
เท้าเปื่อย โดยในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน สัตว์จะมีภาวะร่างกายอ่อนแอ อาจจะเสี่ยงต่อการระบาดแพร่
ระบาดของโรคได้ ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรายังไม่มีรายงานโรคเข้ามา จึงขอให้เร่งรัดให้เป็นไปตาม
เป้าหมายด้วย และขอเชิญประธานสหกรณป์ศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด 

คณะทำงาน :(ประธานสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด) ขอขอบคุณทางกรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์
จังหวัดทุกจังหวัดที่ให้ความร่วมมือในการตรวจจับเนื้อสุกรเถื่อน ทำให้ราคาสุกรเริ่มสูงขึ้น เกษตรกร
ได้เงินเพ่ิมมากขึ้น  ในส่วนของการทำมาตรฐานฟาร์ม GFM ทางสมาชิกสหกรณ์เริ่มมีคนทำผ่านแล้ว
ประมาณ 11- 12 คน และสหกรณ์ให้ความสำคัญในการทำมาตรฐาน GFM เบื้องต้น และจะพัฒนา
เป็นฟาร์ม GAP และสหกรณ์ทำตลาดเนื้อหมูเอง ขอบคุณกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ให้สติกเกอร์ 
ปศุสัตว์โอเค ทำให้กลุ่มมีลูกค้าเพ่ิมขึ้น และพยายามพัฒนาสินค้าเพ่ือขายของสมาชิกให้ได้ และมีข่าว
จากกรมการค้าภายในว่าจะมีการชดเชยราคาค่าอาหารสัตว์ ทางสหกรณ์ขอเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ย
จากธนาคารให้ จะเป็นประโยชน์และป้องกันการทุจริตได้มากกว่า จึงขอเสนอทางปศุสัตว์ให้ช่วย
ประสานกับกรมฯด้วย 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) ขอขอบคุณสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา ที่นำเรียนในที่ประชุมทราบ ใน
ส่วนของนโยบายการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย              
ถ้าเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ มีข้อมูล สามารถแจ้งสำนักงานปศุสัตว์ได้ เพ่ือจะเข้าไปดำเนินการ
ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่มอบนโยบาย
และให้ปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งและเฉียบขาดในส่วนของการลักลอบนำเข้า จำหน่าย หรือนำมาเก็บ
ซ่อนไว้ในห้องเย็นต่างๆ ทางจังหวัดจึงมีการเข้มงวดในการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ในพ้ืนที่ยังไม่พบ
เหตุการณ์ผิดปกติ หากทางสหกรณ์มีข้อมูลผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งได้ เราจะดำเนินการทาง
กฎหมายในทันที 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) ขอเชิญ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด  

คณะทำงาน : (ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด) หลังจากที่มีการประชุมกัน ช่วงระยะที่ผ่านมาเรา
เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความร้อน และร้อนกว่าทุกปี จากการคาดการณ์จะร้อนประมาณ 3 ปี
ต่อเนื่อง  อยากให้ทางหน่วยงานเตรียมความพร้อมที่จะรับผลกระทบด้านต่างๆทั้งพันธุ์สัตว์  
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์ควรมีคำแนะนำช่วยให้เกษตรกรแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องความร้อน และการขาดแคลนน้ำ 

ประธาน :(ปศุสัตว์จังหวัด) ขอขอบคุณประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ 
และขอให้หน่วยงานร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะความร้อน ขอขอบคุณ
คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ทุกท่าน ที่ได้มีเรื่องนำเรียนเข้า           
ที่ประชุมทราบ และมีข้อเสนอแนะในที่ประชุมในวันนี้  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ 4... 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ประธาน : (ปศุสัตว์จังหวัด) แผนปฏิบัติการตามนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 รอบที่ 2/2566 ขอเรียนเชิญฝ่ายเลขาฯ 

เลขาคณะทำงาน : (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์) เรื่องเพ่ือพิจารณาของการขับเคลื่อน
นโยบาย กรมปศุสัตว์ มีความชัดเจนด้านแผนงานมากยิ่งขึ้น ทางกรมกำหนดให้มีการจัดทำแผนโดย
มีนโยบายที่สำคัญที่ต้องบรรจุอยู่ในแผน 3 เรื่อง โดยรายละเอียดทางกลุ่มฝ่ายและหน่วยงานได้แจ้ง
ไปในวาระเพ่ือทราบบางส่วนแล้ว ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์จะนำนโยบายทั้ง 5 เรื่อง มาจัดทำแผน 
เพ่ือให้ ทางคณะกรรมการได้ พิ จารณาว่าแผนที่ วางไว้  ปฏิทิ นในการทำงาน เป้ าหมาย                      
รอบ 2/2566 มีข้อแก้ไขอย่างไรบ้าง หรือเพ่ิมเติมส่วนใด จะขอเสนอทีละเรื่อง คือ  
1. โครงการฟาร์มโคเนื้อเพ่ิมรายได้ เป้าหมาย 20 ราย ระยะเวลา พ.ค. - ก.ย. 2566 หน่วยงาน

รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และ ศูนย์วิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี ส่วนรายละเอียดต่างๆ ทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ได้ชี้แจงใน           
ทีป่ระชุมแล้ว  

2. การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ เป้าหมายเป็นการเฝ้าระวัง
การกระทำความผิดและการปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ ในระยะเวลา
ก่อนสิ้นปีงบประมาณจะทำกี่ครั้งตามแผนงาน และมีการสรุปผลเพ่ือรายงานผลสำเร็จในเดือน
กันยายน 2566 

3. บูรณาการบริหารจัดการแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล ได้นำ
เรียนในวาระเพ่ือทราบแล้ว ที่กำหนดไว้คือ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

4. โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 50,000 ไร่ เพ่ือลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ เป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเลี้ยงสัตว์ 

5. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญมาก สิ่ง
ที่ให้เฝ้าระวังในภาวะเร่งด่วน มีแผนอย่างชัดเจน 

 สรุปแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีจำนวน 5 แผนงาน หากมีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถแจ้ง
ฝ่ายเลขาฯได้  

ประธาน : (ปศุสัตว์จังหวัด) ขอขอบคุณกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ได้นำเสนอแผนงานตามนโยบาย กรมปศุสัตว์        

ให้ที่ประชุมทราบ และร่วมพิจารณา มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมส่วนนี้หรือไม่  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 5... 



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน : (ปศุสัตว์จังหวัด) ขอเชิญกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 

เลขาคณะทำงาน : (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์) เนื่องจากจะมีการทำแผนพัฒนาจังหวัด 
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จึงอยากสอบถามคณะกรรมการ โดยเฉพาะกลุ่มฝ่ายของ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ท่านคิดจะเสนอแผนงานโครงการอะไรเพ่ือขอรับงบประมาณ             
ปี 2568 หากกลุ่มฝ่ายต้องการทำกิจกรรมใด แล้วในงบประมาณปกติไม่มีงบประมาณสามารถ
เสนอความเห็นเพ่ือเขียนโครงการในปี 68 ได้ และขอสอบถามสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ สนใจ
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรหรือไม่ หากสนใจทางกลุ่มยุทธ์ฯจะดำเนินการเขียนโครงการต่อไป 

คณะกรรมการ : (ประธานสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฯ) ทางกลุ่มมีความสนใจ เพราะจะสอดคล้องกับแผนงานที่จะทำ
สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร หากมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วย จะทำให้สมาชิกขายสินค้าได้มากขึ้น 

ประธาน : (ปศุสัตว์จังหวัด) ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านถ้าไม่มีท่านใดนำเสนอแล้ว ขอปิดประชุม 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 11.00 น 
 

ลงชื่อ........................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

        (นางสาวณัฐชา  ริยะกุล) 
 

ลงชื่อ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

   (นายสายชล  วิริยะอัตตสมบัติ) 


